



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๑	นางสาวลัดดาวัลย์ ผาใต้	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๕๘)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัดศักดิ์ ชูดิษฐ์โร อุทิศ สำนักการแพทย์
๒	นางสาวตะวัน ไชยสาร	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๐)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๐)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัดศักดิ์ ชูดิษฐ์โร อุทิศ สำนักการแพทย์
๓	นางสุดาวดี อุ้นโรจน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๑)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๑)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีนัดศักดิ์ ชูดิษฐ์โร อุทิศ สำนักการแพทย์

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ
๔	นางสาวสุพรรณษา ข้าไตนด	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๓)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๗๓)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินุโร อุทิศ สำนักงานแพทย์
๕	นางสาวแวววิมล คงดี	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๒)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๘๒)	กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลหลวงพ่อดำ ชุดินุโร อุทิศ สำนักงานแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางกิตติยา ศรีเลิศฟ้า)
รองผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวตะวัน ไชยสาร
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพพ. ๑๖๐)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก.แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบอาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>-พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>-อายุราชการ ๑๐ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งระดับ ๕ หรือเทียบเท่าเป็นเวลา ๖ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>-ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๑๐ ปี ๑๐ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๕๗)</p> <p>-ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๔๑๑๑๖๒๕๗๓</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>-ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๓</p>
<p>๓. อื่นๆ(ระบุ)</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวตะวัน ไชยสาร

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพท. ๑๖๐)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล ฝ่ายการพยาบาล

โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีสวรรค์ ชูติบุตร อุทิศ สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน
ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

สรุปกรณีศึกษาผู้ป่วยหญิงไทยอายุ ๓๘ ปีสถานภาพคู่ มาโรงพยาบาลด้วย ๗ วันก่อนมาโรงพยาบาล มีประจำเดือนออกมากผิดปกติ ๑ ปีก่อนมาโรงพยาบาล คลำได้ก้อนที่ท้องน้อยเป็นก้อนแข็ง ประจำเดือนออกเป็นลิ่มๆใช้ผ้าอนามัย ๕-๖ ชั้นต่อวัน ปัสสาวะบ่อยและกะปริดกะปรอย ไอ จาม มีปัสสาวะเลือด และผลตรวจอัลตราซาวด์ พบว่ามีก้อนเนื้ออกในโพรงมดลูกขนาด ๑๐ เซนติเมตร แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น โรคเนื้องอกในโพรงมดลูก (Myoma uteri) จึงรับไว้เป็นผู้ป่วยใน เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่หอผู้ป่วยพิเศษเลขที่ผู้ป่วยนอก ๑๓๐๕๕/๕๓ เลขที่ผู้ป่วยใน ๙๕๓/๕๖ เพื่อผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง ไปเยี่ยมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด โดยให้คำแนะนำผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัด และภายหลังผ่าตัด ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัด เวลา ๑๒.๔๘ นาฬิกา สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖ องศาเซลเซียส อัตราของหัวใจ ๘๘ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๑๘ ครั้งต่อนาที ความดันเลือด ๑๒๐/๙๐ มิลลิเมตรปรอท สร้างสัมพันธ์ภาพ ทักทายและพูดคุยอย่างเป็นกันเอง ขณะผ่าตัดส่งเครื่องมือผ่าตัดอย่างถูกต้องตามขั้นตอนการผ่าตัด หลังการผ่าตัดผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่า หรือผิวหนังมีรอยไหม้จากการใช้จี้ไฟฟ้า จากการติดตามเยี่ยมประเมินผู้ป่วยพบปัญหาทางการพยาบาลดังนี้

ระยะก่อนผ่าตัด - ผู้ป่วยและญาติวิตกกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัด เนื่องจากขาดความรู้ในการปฏิบัติตัวก่อนผ่าตัด

ระยะผ่าตัด - ผู้ป่วยเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนจากการจัดท่าและการใช้เครื่องจี้ไฟฟ้า

ระยะหลังผ่าตัด - ผู้ป่วยไม่สุขสบายเนื่องจากปวดแผลหลังผ่าตัด

- ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการติดเชื้อหลังผ่าตัด

- ผู้ป่วยเสี่ยงต่อการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องหลังผ่าตัด

หลังจากได้เยี่ยมและให้คำแนะนำติดตามประเมินผล ทุกปัญหาได้รับการแก้ไข ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาพยาบาล จนกระทั่งมีอาการดีขึ้นตามลำดับ สามารถรับประทานอาหารได้ดี และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้าน แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖ รับประทานยารักษาตัวในโรงพยาบาล ๕ วัน และนัดมาตรวจติดตามอาการในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องตรวจสูติรีเวชกรรม โรงพยาบาลหลวงพ่อกวีสวรรค์ ชูติบุตร อุทิศ

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้อง
๒. ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ สามารถดูแลตนเองได้เมื่อกลับบ้าน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ จัดทำนวัตกรรม “นุ่มน้อมประคองขา”

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภาวะแทรกซ้อนจากการจัดทำในการทำผ่าตัดในระยะเวลาสั้นและระยะเวลายาวนาน
๒. เพื่อเกิดความพึงพอใจในการบริการในห้องผ่าตัด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ผู้ป่วยบาดเจ็บจากการจัดทำ และการบาดเจ็บของเส้นประสาทบริเวณข้อพับ
๒. ผู้ป่วยมีความสุขสบายและความพึงพอใจในการบริการในการทำผ่าตัด